

Số: 01 /CT-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2020

CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Hà Nam năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đối với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực ANTT.

2. Chủ động phòng ngừa, tập trung phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng, không để hình thành các hội, nhóm mang màu sắc chính trị trên địa bàn. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tại địa phương, trọng tâm là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin tích cực trên không gian mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước.

3. Tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế, chủ động nắm tình hình, phát hiện, đánh giá toàn diện các nguy cơ về an ninh kinh tế kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh và phát triển kinh tế của tỉnh; đảm bảo tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, không để xảy ra đình công, lãn công... góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực viễn thông, Internet; tập trung đấu tranh với các đối tượng, tổ chức, hội, nhóm cực đoan sử dụng không gian mạng để tán phát thông tin bôi xấu, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Chủ động phát hiện, phối hợp khắc phục lỗ hổng bảo mật; phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, tấn công hệ thống mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu, cơ mật của tỉnh.

4. Chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án kinh tế - xã hội

trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về đền bù, giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết triệt để, hiệu quả các vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ việc còn tồn đọng trong năm 2019, không để phát sinh phức tạp. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo; tập trung tham mưu giải quyết tốt các vụ việc nổi lên về tôn giáo, không để các đối tượng lợi dụng tiến hành các hoạt động gây phức tạp ANTT, không để phát sinh trở thành “điểm nóng”; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tốt ANTT các hoạt động lớn của các tôn giáo.

5. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ không để tội phạm lộ hành, hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”... Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm theo hướng cụ thể, có trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm trên các tuyến và địa bàn trọng điểm.

Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các nhóm tội phạm như: Tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Các loại tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán, trả thù lẫn nhau “đâm thuê chém mướn”, “bảo kê”, “siết nợ”, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng; tội phạm giết người đặc biệt là giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người, hoạt động đánh bạc, mại dâm. Các đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Phối hợp rà soát, thống kê có biện pháp quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện ma túy nặng, đối tượng “ngáo đá”, tâm thần, không để các đối tượng có hành vi gây nguy hại cho xã hội.

6. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm. Tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi “tham nhũng vặt” gây bức xúc trong nhân dân. Tổ chức tốt công tác giam giữ, thi hành án, công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án ngoài hình phạt tù, người được hoãn, tạm đình chỉ, chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, áp dụng các biện pháp đưa người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. Thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản

lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đăng ký quản lý con dấu, các dịch vụ văn hóa và hoạt động văn hóa. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, kịp thời phát hiện, thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo.

Tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng, gắn với phương châm “bốn tại chỗ”. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng nâng cao tính chủ động, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tự kiểm tra, duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nhất là tại các vùng nông thôn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch về kiểm tra, xử lý phương tiện chở quá trọng tải trên địa bàn tỉnh và phòng chống hút cát trái phép trên các tuyến sông; lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, không để tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

9. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và trong đồng bào vùng giáo, tập trung vào những địa bàn phức tạp về ANTT, với hình thức đa dạng, phù hợp. Tiếp tục duy trì các mô hình phong trào phát huy hiệu quả tích cực; xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải phù hợp với tình hình từng địa bàn cụ thể.

10. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp với các ngành thực hiện hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các ngành với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT. Tổ chức tốt công tác diễn tập các tình huống phức tạp về an ninh, quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Tiếp tục triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, tiến tới chính quy lực lượng Công an xã gắn với củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an xã, Dân phòng, Bảo vệ

dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở trong tình hình mới.

11. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an gắn với quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả biên chế. Tăng cường đầu tư xây dựng toàn diện cho Công an cấp huyện, đơn vị trực tiếp chiến đấu và lực lượng Công an xã chính quy; tăng cường kinh phí, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Công an để đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT. Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật và xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an; tổ chức nhiều hình thức đề cán bộ, nhân dân trong tỉnh đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Căn cứ Chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Chỉ thị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp báo cáo kết quả hàng tháng về Ủy ban nhân dân tỉnh. *ly*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các DN đóng trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đông